



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๑
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตาม ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
นักศึกษาศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดดำเนินการคัดเลือกโดยประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา
บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา การมีปฏิภาณไหวพริบ เจตคติและอุดมการณ์ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ รายงานตัว
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. และสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามที่
ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
ทั้งนี้ หากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดำเนินการเพิกถอนคำสั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง โดยผู้ถูกเพิกถอนจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ในภายหลังไม่ได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางอินทรา บุญวาที)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗)

ที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
	กลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย		
๑	๐๐๑	นางสาวกรรณิการ์ จันทรวง	รายงานตัว วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
๒	๐๐๒	นางสาวระพีพร ฉิมมานิตย์	เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.
๓	๐๐๓	นายจิรายุ มัทธจิตร	สัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๔	๐๐๔	นางสาวทิวาภรณ์ ผลกาจ	ณ ห้องประชุมทับทีมสยาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด